



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๖๘๒๘

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทีปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลจอมเทียน ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด

อ้างอิง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๘๒๘๔  
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด ที่ จท ๐๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผล  
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลจอมเทียน ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ  
พัทยา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และต่อมาบริษัท โรงพยาบาล  
กรุงเทพพัทยา จำกัดได้เสนอรายงานฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอน  
การพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลจอมเทียน ของบริษัท  
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลจอมเทียน ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เคยได้รับความเห็นชอบ  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งเมืองพัทยา  
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อทราบ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ จท 002/2565

17 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 2) ในรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โครงการโรงพยาบาลจอมเทียน ของบริษัท  
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 2) ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
จำนวน 15 เล่ม

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด ได้นำเสนอรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
(ครั้งที่ 2) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลจอมเทียนของบริษัท โรงพยาบาล  
กรุงเทพ พัทยา จำกัด โดยได้นำเสนอต่อเมืองพัทยา และเมืองพัทยาได้เสนอรายงานมายังสำนักงาน  
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารายงานฯ โครงการดังกล่าว  
ไปแล้วนั้น

จากผลการพิจารณาตามหนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.5/18284 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้ แก้ไข เพิ่มเติม ตามแนวทาง  
รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดรายละเอียด เพื่อนำเสนอในรายงาน  
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 2) ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
โรงพยาบาลจอมเทียน ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี

บัดนี้ รายงานของโครงการดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงาน  
โครงการดังกล่าว (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์สินราช โลนชิตรานนท์)

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมเทียน

ผู้ประสานงานโครงการ: คุณชนวีร์ สงวนไทย

โทรศัพท์: 08 2693 6623 Email: Thanawat.se@bph.co.th

BPA ๑๖๘ ก.พ. ๖๕